



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

๑. การซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ ๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. การซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ ๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. การซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ ๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. การซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ ๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๘,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. การซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ ๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๘,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. การซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ ๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๗. การซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ ๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเอกพร กันโต)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้